



THƯ CẢM ƠN

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: - Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
- Bà Đoàn Thu Trà, PGĐ Trung tâm nhiệt đới, TP nhiễm khuẩn
tổng hợp của Bệnh Viện Bạch Mai
- Tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai

Tên tôi là : **PHẠM THỊ HUYỀN**

Địa chỉ : Số nhà 44 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Là bệnh nhân điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Bạch Mai. Thời gian vừa qua tôi đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai quan tâm hết lòng để mang lại điều kỳ diệu. Nay bệnh tình của tôi đã thuyên giảm, tôi xin phép được trân trọng gửi tới Quý vị lòng biết ơn chân thành nhất !

Hành trình chữa bệnh của tôi ở Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu từ ngày 06/06/2024 đến ngày 20/6/2024, là một chuỗi ngày không ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để cho tôi cảm nhận được những giây phút sinh tử nhất của tôi. Đồng hành và quyết định trong những thời khắc ấy của tôi chính là sự tận tâm, tận tụy hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ. Nhật ký 10 ngày có lẽ của tôi đã thực sự khiến cho tôi cảm nhận được tình yêu thương, tình thân đoàn kết đến từ gia đình, trên hết là hình ảnh rõ nét của “Luong y như từ mẫu” đến từ Bệnh viện Bạch Mai. Có lẽ tất cả những điều đó đã tạo nên sức mạnh để tôi vượt qua bạo bệnh.

Tôi có sức khỏe và tinh thần tốt như bây giờ là nhờ công lao to lớn của các Y Bác Sĩ, Điều dưỡng Trung tâm bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Bạch Mai . PGS -TS Đào Xuân Cơ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo đặc biệt người chẩn đoán sớm, chính xác, kịp thời và điều trị tích cực cho tôi là Tiến Sĩ- Bác Sĩ Đoàn Thu Trà PGĐ Trung tâm bệnh nhiệt đới trực tiếp điều trị cho tôi. TS-BS Đoàn Thu Trà đã hội chẩn đoán tôi mắc phải căn bệnh “**Nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng**” mà trước đó tôi đi khám một số bệnh viện đã chỉ định tôi phải mổ mở và điều trị suốt trong thời gian dài mà không chẩn đoán ra để đến khi bệnh nặng lại nguy cơ tiếp tục mổ lần thứ 3.

TS- BS Đoàn Thu Trà – PGĐ Trung tâm bệnh nhiệt đới cho biết . “Bệnh Nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng” là bệnh rất nguy hiểm cho tính mạng nếu không được

chẩn đoán sớm và điều trị chính xác đúng phác đồ sẽ gây lên nhiễm trùng huyết dẫn đến suy đa tạng.

Rất may tôi đã vượt qua nguy hiểm, sức khoẻ nhanh chóng bình phục và xuất viện sau mười ngày điều trị. Hơn 10 ngày chiến đấu với căn bệnh tại khoa truyền nhiễm của Trung tâm tôi càng cảm nhận rõ hơn sự áp áp, dịu dàng và tình yêu thương vô điều kiện của tập thể y, bác sĩ nơi đây. Sự hồi phục một cách thần kỳ của tôi tại Trung tâm của BS Thu Trà rõ rệt mỗi ngày đã khiến tôi cảm động vô cùng. Trung tâm Bệnh nhiệt đới là một Trung tâm nằm sâu trong khu Bệnh viện Bạch Mai, với dãy nhà hơi cũ nép dưới những tán cây cổ thụ, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng sẽ khiến chúng ta bất ngờ bởi có những người hùng trong đó, ai cũng nhiệt tình, tận tụy với người bệnh. Và hơn cả đó là trái tim nhiệt thành của TS-BS Đoàn Thu Trà -PGĐ Trung tâm. BS Thu Trà có giọng nói thật vang nhưng lại ảm áp đến lạ kì. Trong lời nói của BS Thu Trà tôi cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi, chân thành, cởi mở, tinh thần trách nhiệm cao và động lực sống dồi dào. Sự kết hợp giữa thuốc và trái tim có lẽ là phương thuốc thần tiên nhất mà tôi biết đến thông qua BS Thu Trà.

Tôi viết thư này xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất từ trái tim mình. Tôi xin cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, cảm ơn tài năng, sự tận tâm của tập thể y bác sĩ nơi đây.

Đặc biệt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới PGS -TS người thầy Đào Xuân Cơ – GD Bệnh viện Bạch Mai và TS-BS Đoàn Thu Trà – PGĐ Trung tâm bệnh nhiệt đới bằng chuyên cao cùng tấm lòng từ bi nhân ái, người luôn tận tụy, quan tâm động viên thăm hỏi trong quá trình tôi điều trị tại Trung Tâm.

Lời cuối xin được kính chúc các Quý vị sức khoẻ dồi dào để tiếp tục dâng mật ngọt cho đời và Bệnh viện Bạch Mai ngày càng phát triển, càng chiêm trọn niềm tin yêu của người bệnh!!!

Kính Thư!

Hải Phòng ngày 31/07/2024

Thay mặt gia đình



Bệnh nhân : **Phạm Thị Huyền**